

# ประชุมสัมมนาวิชาการ(สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ“บทเรียนในรอบ 100 ปี และแนวทางการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ไทยในรอบศตวรรษที่สองภายใต้ประชาคมอาเซียน”



เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกันภัย ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุสิตบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์สารสนเทศ และ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์, สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย, สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน และหนังสือพิมพ์เกลือแว่อก จัดการสัมมนาเรื่อง“หนึ่งศตวรรษขบวนการสหกรณ์ไทยในบริบทสากลและสังคมไทย: นโยบาย กฎหมาย กลไกการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตภายใต้ประชาคมอาเซียน” โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานร่วมจัดได้เข้าร่วมการสัมมนา ดังกล่าว

ในช่วงแรกศาสตราจารย์ Hagen Henry หัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมาย องค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) บรรยายหัวข้อ “นโยบายและกฎหมายสหกรณ์ระหว่างประเทศกับอนาคตของขบวนการสหกรณ์ไทยในประชาคมอาเซียน” โดยให้ข้อคิดถึงความสำคัญของการนำคำแนะนำที่ 193 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง เรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2545รวมทั้งนิยาม คุณค่า และหลักการสหกรณ์สากลขององค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) มาใช้พิจารณาควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกลไกของกฎหมายสหกรณ์

จากนั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการอภิปราย “บทเรียนในรอบ 100 ปี และแนวทางการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ไทยในรอบศตวรรษที่สองภายใต้ประชาคมอาเซียน” โดยได้นำเสนอกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 แก่ที่ประชุม

นอกจากนี้ยังมีศาสตราจารย์อาบ นาคะจิต นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมเวที โดยนำเสนอ นโยบาย กฎหมาย และกลไกการพัฒนาสำหรับการสหกรณ์ไทยศตวรรษใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน อาจารย์เชิญ บำรุงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมนำเสนอการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ และคุณวิเชียน แทนธรรมโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับสหกรณ์ผ่านกลไกมาตรฐานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี ดร.โชคชัย สุทธาเวช ดำเนินรายการ



ภารกิจบริการวิชาการและการเชื่อมโยงเครือข่าย